



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) (ฉบับที่ ๘)

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๗๓/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ให้งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน โดยให้งดการสั่งงานหรือมอบหมายงานรูปแบบรวมกลุ่ม และให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้งดใช้อาคารสถานที่ ที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมใด ๆ เป็นการชั่วคราว

๒. ให้อาจารย์และบุคลากร ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work from home) และให้คณบดี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พิจารณาวางแผนและควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้

๒.๑ ปรับหรือเลื่อนวันเวลาทำงานของบุคลากรได้ตามที่เห็นสมควร และ/หรือ

๒.๒ มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยไม่ต้องเดินทางมา ณ สถานที่ทำงาน และกำหนดเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดรูปแบบของการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ บุคลากรต้องไม่ปรากฏตัว หรือแสดงตัวว่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมในเวลาปฏิบัติงานปกติ

กรณีงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษา บุคลากร หรือประชาชนทั่วไป ให้ผู้บังคับบัญชาตาม ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และไม่ให้เกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้บังคับบัญชามีอำนาจเรียกตัวให้กลับมาปฏิบัติงานตามวันเวลาและสถานที่ทำงานปกติได้

๓. การจัดการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. การจัดกิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายก่อน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ศบค.) อย่างเคร่งครัด หากมีความจำเป็นต้องจัดให้จัดในรูปแบบออนไลน์

๕. ให้อาจารย์และบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) หากเคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กิจกรรมที่เสี่ยง กิจกรรมที่เสี่ยงขอให้กักตนเอง (Self quarantine)

๖. ให้ผู้บริหารทุกระดับเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากพบกรณีปัญหาที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานต่ออธิการบดีทราบโดยทันที

๗. กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่